

รวบขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ

พบปลอมแปลงเอกสารราชการ/ตามสะกดรอย1ปีจนมุมที่อ่างทอง

อ่างทอง ● ทีมพยัคฆ์ไพรขยายผลจับกุมเครือข่าย ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ปลอมแปลงเอกสารราชการ ใช้เวลากว่า 1 ปี มาจนมุมตามจับได้ที่อ่างทอง เตรียม ขนไม้ของกลางไปเก็บที่สระบุรี พร้อมควบคุมตัวผู้ ต้องหาส่งดำเนินคดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า กรมป่าไม้ พร้อมชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร, พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ศป.4, กอ.รมน., พ.ต.ท. อรรถพล สุดสาย บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการสืบสวน สอบสวนของตำรวจภูธรภาค 1 ผกก.ตำรวจภูธร เมืองอ่างทอง ชุดปฏิบัติการของสถานีตำรวจภูธรเมือง อ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครอง ได้ร่วมกันเข้าจับกุมนายชัยยุทธ์ จำปากอ ได้ที่บริเวณโรงเลื่อยไม้ เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมของกลาง ไม้สักท่อนจำนวน 42 ท่อน ที่ครอบครองแบบผิด กฎหมาย ไม่มีรูปรอยดวงตราพร้อมเอกสารราชการ สป.15 หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการ ทำสวนป่าของนางจันทร์ศรี บุญรอด ซึ่งระบุ ว่าตัดไม้และขนย้ายเคลื่อนที่มาจากท้องที่จังหวัด เลย จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารปลอมแปลงขึ้น มา และนำเอกสารและไม้สักท่อนดังกล่าวมาเสนอ ขายให้โรงเลื่อยดังกล่าว จนกระทั่งมาถูกคณะเจ้า หน้าที่ตรวจสอบอายัดไว้ตั้งแต่เมื่อวาน ภายหลัง เจ้าหน้าที่ได้วางแผนวางกำลังไว้รอบพื้นที่และ พยายามติดต่อให้นายชัยยุทธ์ จำปากอ มาแสดง ตัวและสามารถจับกุมได้

จากการสอบสวนนายชัยยุทธ์ ยังให้การภาคเสธ ว่าไม่ทราบและไม่รู้ว่า เป็นเอกสารปลอม พร้อม เอกสารดังกล่าวตนเองได้ซื้อมาจากนายเต็ล (นาม สมมุติ) และนายอ้วน พร้อมกลุ่มขบวนการอีก 2 คน ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกัน ไม้สักท่อนที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ ได้รับอนุญาต และร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและ ใช้เอกสารทางราชการปลอม ร่วมกับกลุ่มขบวนการ ที่ยังจับกุมไม่ได้ ส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง อ่างทองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนัก ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าว



ว่า สำหรับพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้มีค่าข้าม ชาติชัดเจน โดยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ชุด ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศป.ก.พป.) นำโดยนายอรรถพล เจริญชันษา พร้อมชุดปฏิบัติ การได้ร่วมกับกรมศุลกากร ตรวจยึดดำเนินการคดี การลักลอบขนไม้ประดู่แปรรูปล็อตใหญ่ที่พยายาม นำออกไปต่างประเทศโดยการสำแดงเท็จ และทาง กก.1 บก.ปทส.ได้เข้าร่วมทำคดีกับชุดปฏิบัติการของ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า โดยชุดพยัคฆ์ไพร และ ศป.4 กอ.รมน. ได้ใช้เวลาหนึ่งปีขยายผล พบว่ามี กลุ่มขบวนการปลอมแปลงเอกสาร (สป.15) ที่ออก จากท้องที่จังหวัดเลย

จากการขยายผลพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในกลุ่ม คือ เสี่ยยุทธ์ หรือนายชัยยุทธ์ จำปากอ บุคคลที่ถูก จับกุมได้เกี่ยวข้อง ทางคณะเจ้าหน้าที่จึงขยายผล ติดตามมาตลอด จนสืบทราบว่าเป็นเสี่ยยุทธ์ได้นำไม้ พร้อมเอกสารที่ปลอมแปลงนำมาเสนอขายให้ โรงเลื่อยดังกล่าว จึงวางแผนปิดล้อมจับกุมนายชัย ยยุทธ์ได้พร้อมไม้ของกลางและเอกสารทางราชการ ปลอมดังกล่าวได้

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบว่า กลุ่มขบวนการ นี้จะกระทำการในลักษณะนี้มานานโดยไม่เกรง

กลัวกฎหมาย สร้างความเสียหายให้กับทางราชการ ตลอดมา และน่าจะมีเจ้าหน้าที่ภาคีรัฐบาลหน่วย เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเอกสารดังกล่าวสามารถทำ ออกมาใกล้เคียงเหมือนกับเอกสารที่ทางราชการ ออก มีการตั้งข้อมูลของทางราชการออกมาได้ และ มีการใช้ตราประทับที่สร้างปลอมขึ้นมา ภายหลัง จะนำไม้ที่ได้มาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ลักลอบไป ต่างประเทศ คณะเจ้าหน้าที่จะขยายผลติดตามผู้ ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป.